

Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ X Mở Đầu Giai Đoạn Truyền Giáo của Hội Thánh Hoa Kỳ

Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ X, được tổ chức tại Indianapolis từ ngày 17 đến 21 tháng 7 năm 2024, quy tụ hơn 60.000 tín hữu Công giáo trên khắp nước Mỹ, vừa kết thúc tuần qua. Sự kiện này, có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống lâu đời của Hội Thánh Công giáo, đã tạo ra một nền tảng để các tín hữu đào sâu lòng sùng kính Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Hãng thông tấn EWTN cung cấp một cái nhìn tổng quan sâu xa về sự kiện quan trọng có sức biến đổi này, được đánh dấu bằng sự hợp nhất, phục hồi tâm linh và sự tham gia đa dạng.



Biển Người Hành Hương

Đại hội bắt đầu với những khách hành hương từ nhiều nơi trên đất nước đến Indianapolis, sau hành trình hàng nghìn dặm như một phần của cuộc Hành hương Thánh Thể. Sự xuất hiện của họ tại Vận Động trường Lucas Oil, nơi tổ chức Đại Hội, tượng trưng cho khoảnh khắc quan trọng của đức tin và lòng sùng kính của toàn thể Dân Chúa. Bầu không khí tràn ngập sự mong đợi và tôn kính khi các đoàn hành hương, cùng với hơn 60.000 người Công giáo, chuẩn bị chào đón Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Một tham dự viên đã suy tư về quy mô của cuộc tụ họp, bày tỏ sự kính sợ trước cảnh tượng rất nhiều cá nhân kết hợp trong việc thờ phượng và cầu nguyện. “Tất cả chúng tôi đã cầu nguyện trong suốt cuộc hành hương này rằng đây không chỉ là một khoảnh khắc, mà thực sự là một tia lửa”. Nhận xét của cô tóm tắt hy vọng của nhiều người tham dự.

Chương Trình Đa Dạng và Toàn Diện

Kế hoạch tổ chức Đại hội được soạn thảo rất tỉ mỉ để đáp ứng nhiều sở thích và nhu cầu khác nhau, đảm bảo rằng mọi người tham gia đều tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa cho mình. Các sự kiện được tổ chức tại Vận Động trường Lucas Oil và Trung tâm Hội nghị Indiana, cung cấp nhiều hoạt động và phiên họp khác nhau. Bao gồm:

- *Thánh Lễ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:* Phản ánh bản chất toàn cầu của Hội Thánh Công giáo, Thánh Lễ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ kể cả tiếng Việt Nam, cho phép các tham dự viên từ nhiều nền văn hoá khác nhau thờ phượng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
- *Các phiên họp nhóm:* Bao gồm nhiều chủ đề, các phiên họp này tạo cơ hội để các tham dự viên học hỏi, thảo luận và phát triển tâm linh. Các chủ đề bao gồm từ tìm hiểu thần học đến lời khuyên thực tế về cách sống đức tin của một người.
- *Cơ hội phục vụ:* Phù hợp với sứ vụ bác ái của Hội Thánh, có những sáng kiến để nuôi những người nghèo đói, mang đến cho các tham dự viên cơ hội phục vụ và hiến thân cho những giáo huấn của Đức Kitô.
- *Triển lãm:* Triển lãm Phép lạ Thánh Thể, Nhà nguyện Di Tích Thánh và Khăn liệm Turin là một trong những triển lãm đáng chú ý. Những triển lãm này cung cấp những hiểu biết sâu xa về lịch sử và tâm linh, lôi kéo nhiều người đến việc đào sâu những mầu nhiệm trong đức tin của họ.

Đối với trẻ em, giải thích về phương pháp giáo lý của Good Shepherd đã tạo ra một môi trường chăm sóc ở đó các em có thể phát triển cả về trí tuệ lẫn tâm linh. Các hoạt động được đưa ra để giúp các em đến gần Chúa hơn, thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Phong Phú Hoá Nghệ Thuật và Văn Hóa

Phòng triển lãm là trung tâm sáng tạo và tham gia, có điều khắc tại chỗ, các trò chơi, các tác phẩm nghệ thuật và biểu diễn. Các tham dự viên có thể khám phá nhiều gian hàng khác nhau, mỗi gian hàng đều cung cấp những hiểu biết sâu xa và trải nghiệm độc đáo. Một tham dự viên trẻ, trong tiến trình phân định về ơn gọi để trở thành một nữ tu, đã chia sẻ sự phấn khởi của cô về Đại hội, nhấn mạnh rằng nó đã giúp cô cảm thấy gần gũi hơn với đức tin của mình như thế nào.

Đại học Marian đã đưa những khách hành hương trẻ từ khắp đất nước đến, làm tăng thêm sự sống động và năng lượng cho sự kiện. Sự hiện diện của những người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và lòng nhiệt thành, minh chứng cho sức sống bền bỉ của Hội Thánh. Như một tham dự viên trẻ ghi nhận, “Nhìn thấy Hội Thánh tụ họp lại thành một khối, trẻ cũng như già... điều đó thực sự hứng thú.”

Các Buổi Thuyết Trình về Phục Hưng Thánh Thể và Cuộc Rước Thánh Thể

Mỗi đêm của Đại hội đều có các buổi thuyết trình về Phục hưng Thánh Thể với các hướng dẫn viên chương trình và diễn giả truyền cảm, là những người đã truyền đi những sứ điệp hùng hồn,

đánh động đến tận đáy lòng các tham dự viên. Xen kẽ với các bài thuyết trình này là các cuộc biểu diễn âm nhạc để nâng tâm hồn mọi người lên hầu chúc tụng và thờ phượng Thiên Chúa. Đỉnh cao của mỗi buổi tối là nghi thức Châu Thánh Thể trong im lặng, một khoảnh khắc tôn kính và cầu nguyện tập thể sâu đậm.



Một trong những sự kiện có tác động lớn nhất là đoàn Rước Kiệu Thánh Thể qua trung tâm thành phố Indianapolis. Hàng nghìn người tham dự đã tràn đầy các đường phố bằng kính nguyện, thánh vịnh và thánh ca, cùng với Thánh Thể trong một cuộc tuyên xưng đức tin công khai. Cảnh tượng của đoàn người đa dạng, bao gồm các nữ tu trong nhiều tu phục và đại diện cho nhiều dòng tu và nghi lễ khác nhau, là một kinh nghiệm làm cho nhiều người xúc động. Sau cuộc rước là buổi Châu Thánh Thể và Phúc lành Thánh Thể công khai tại Đài Tưởng niệm và Bảo tàng Chiến tranh Indiana (Indiana War Memorial and Museum), đã cung cấp một kết thúc phù hợp với hành vi cử hành và tôn thờ trang nghiêm này.

Thánh Lễ Bế Mạc và Những Suy Niệm Cuối Cùng

Đại hội kết thúc bằng Thánh Lễ bế mạc do đại diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là Đức Hồng y Louis Antonio Tagle cử hành. Trong bài giảng của ngài, Đức Hồng y Tagle đã khuyên nhủ mọi người Công giáo hãy chia sẻ món quà Thánh Thể với những người khác, nhấn mạnh đến quyền năng biến đổi của Bí tích Cực Thánh này. Ngài thiết tha kêu mời, “Những gì anh chị em đã nghe,

đã chạm đến và đã ném, anh chị em phải chia sẻ với những người khác. Chúng ta đã nhận được món quà của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy ra đi để rao giảng Chúa Giêsu một cách sốt sắng và vui mừng để cho thế gian được sống”.

Đức Cha Andrew Cozzens, chủ tịch của Đại hội Thánh Thể Toàn quốc, đã cùng cố sứ điệp này bằng cách nhắc nhở các tín hữu rằng công trình của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục qua họ. Ngài đã nói về sự đổi mới mà Thiên Chúa mong muốn cho Hội Thánh của Người và cho thế giới, một sự đổi mới sẽ được hiện thực hóa qua những nỗ lực và đức tin của những người có mặt.

Tiếng Nói của Các Tín Hữu

Khi Đại hội sắp kết thúc, các tham dự viên đã chia sẻ những suy tư và kinh nghiệm của họ. Nhiều người đã vô cùng xúc động trước cảnh tượng những người trẻ, những người có lòng hăng say và nhiệt tình được coi là ngọn hải đăng của hy vọng cho tương lai của Hội Thánh. Việc ca hát và chúc tụng của các trẻ em đã để lại ấn tượng lâu dài cho nhiều người, làm nổi bật sự liên tục của đức tin qua nhiều thế hệ.

Các tham dự viên đã mô tả sự kiện này như một Lễ Hiện Xuống mới, một đỉnh cao về tinh thần, cảm xúc và trí tuệ đã gắn kết mọi sự lại với nhau. Một tham dự viên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa vì được tham gia vào một sự kiện quan trọng như vậy, trong khi một người khác lại kinh ngạc trước số lượng lớn tham dự viên đã hy sinh thời gian và công sức để có mặt ở đó.

Cảm giác hợp nhất và đổi mới thật là rõ ràng, với nhiều người cảm thấy hiểu biết sâu xa hơn về món quà Thánh Thể và trân quý hơn căn tính Công giáo của họ. Sự Phục hưng bùng nổ tại Đại hội Thánh Thể X không kết thúc ở Indianapolis; nó đã thắp lên ngọn lửa mà những người tham dự mang về nhà, sẵn sàng chia sẻ đam mê và lòng sùng kính mới của họ với cộng đồng địa phương.

Kết Luận

Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ X là một sự kiện trọng đại đã kết hợp một cộng đồng Công giáo đa dạng trong một hành trình đức tin chung. Qua các Thánh Lễ, các buổi họp, cơ hội phục vụ và các biểu hiện nghệ thuật, các tham dự viên đã đào sâu lòng sùng kính của họ đối với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Đại hội không những chỉ là một sự kiện mà còn là chất xúc tác tinh thần, truyền cảm hứng cho một cam kết mới đối với đức tin và sứ vụ. Khi hàng ngàn người Công giáo nhiệt thành trở lại cuộc sống thường ngày, tác động của cuộc tụ họp này hứa hẹn sẽ lan rộng ra ngoài Indianapolis, thúc đẩy sự canh tân toàn cầu của Hội Thánh và sứ vụ của Hội Thánh. Đồng thời cũng xin nhớ rằng Phục hưng Thánh Thể không kết thúc ở đây vì mục đích của Phục hưng Thánh Thể là thắp lên một ngọn lửa trong lòng từng người Công giáo và sai họ đi ra để đốt cháy tồn thế thế gian. Không ai có quyền ngồi yên cho đến khi cả thế gian này thành một lò lửa của Tình Yêu Thánh Thể.

Phaolô Phạm Xuân Khôi